



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### สวนดุสิตโพลร่วม มศว ผลิตงานวิจัย สะท้อนภาพสังคมไทยเปรียบเทียบกับท.กลุ่มอาเซียน

รศ.ดร.สุกুম เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) ในฐานะประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล กล่าวภายหลังการลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างสวนดุสิตโพล กับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ว่า สวนดุสิตโพลมีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านการสำรวจสาธารณสมบัติ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และอื่นๆ โดยเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและแก้ปัญหาในลำดับต่อไป นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และให้การสนับสนุนการทำวิจัยและการทำโพลกับหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์จะนำข้อมูลที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

"ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้และพัฒนางานวิจัย ตลอดจนการทำโพลด้านสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมของประเทศว่าเป็นอย่างไร เชื่อว่าผลงานที่ออกมาจะตอบสนองด้านการบริการวิชาการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมได้ และจะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวสู่อาเซียนได้อย่างสง่างาม" ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพลกล่าว

**ด้านผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว กล่าวว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างคุณภาพงานวิจัยและสร้างเครือข่ายทางด้านวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มศว จึงร่วมมือกับสวนดุสิต**

โพล ทำงานร่วมกัน เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร เครื่องมือ ระบบสารสนเทศและสื่อทางวิชาการในทุกระดับ รวมถึงการส่งเสริม และพัฒนางานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา

"ผลงานวิจัยในลักษณะของการทำโพลชิ้นแรกทีออกสู่สาธารณชนจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการเปรียบเทียบกับสภาพสังคมของกลุ่มประเทศอาเซียนว่า แตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นต่อไป" คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว กล่าว